

Số: 150/CTLT-EVN-CĐĐVN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

## CHỈ THỊ LIÊN TỊCH

### Về việc vận động quần góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2024

Trong những năm qua, Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Quỹ) đã thực hiện rất hiệu quả công tác từ thiện xã hội đối với người lao động trong Tập đoàn và thực hiện trách nhiệm xã hội của người lao động ngành Điện đối với xã hội. Quỹ đã hỗ trợ, thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn... hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Để kịp thời, hỗ trợ người lao động trong toàn Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội trong năm 2024, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi CNVCLĐ trong Tập đoàn đóng góp ủng hộ Quỹ ít nhất **01 ngày lương** tính trên mức lương cơ sở của Tập đoàn (2.650.000 đồng) với tổng hệ số mức lương của từng người (bao gồm hệ số cấp bậc + phụ cấp chức vụ (nếu có)).

Số tiền thu được trích 40% đóng góp về Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam để sử dụng chung; 60% bổ sung vào Quỹ xã hội của các Tổng Công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn (đối với các Tổng Công ty, mức phân bổ cho đơn vị cơ sở trong phần 60% do Tổng Công ty tự quyết định).

Số tiền đóng góp về Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn, các đơn vị chuyển về tài khoản: Công đoàn Điện lực Việt Nam, số tài khoản: 112.00000.1555 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Đây là chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đề nghị Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc phối hợp với Công đoàn đồng cấp triển khai thực hiện tốt cuộc vận động này, báo cáo kết quả về Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 30/4/2024./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**TM. BAN THƯỜNG VỤ**  
**CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



Đỗ Đức Hùng

#### Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn (để báo cáo);
- Thường trực CĐ ĐLVN (để chỉ đạo);
- TGD (GD), CĐ các đơn vị (để thực hiện);
- Website CĐ ĐLVN;
- Lưu: VT EVN, VTCD, CSPL&QHLD CĐĐLVN.